



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 สิงหาคม 2563

เรื่อง

1. กาแฟโบราณของดีเมืองสตูลสร้างรายได้ 1.7แสน/ปี
2. 'เฉลิมชัย ศรีอ่อน' เปิดโลกใหม่ ดึงภาคธุรกิจช่วยเกษตรกร
3. ปลัดเกษตรชี้ตัวเลขเหยี่ยวยาช่วง 3 เดือนเงินสดถึงมือเกษตรกรเกือบ 1.7 แสนล.
4. นิคมบางสะพานวอน'ทส.ให้เช่าที่ป่าสงวน
5. ฝ่ายทดน้ำห้วยปอ จ.กาฬสินธุ์ ต้นแบบแหล่งเก็บน้ำแห่งภาคอีสาน
6. คอลัมน์: สังคมข่าว
7. รมต.ที่อบใจถึง ขอมาชาวแพร่ ทส.รีบอมเบย์
8. นำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร อีกก้าวแห่งความหวัง"พัฒนา ขจรศรี"
9. กยท.เดินหน้าตลาดนำการผลิตหนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่า-ก้าวสู่ศูนย์กลางของโลก
10. 'เฉลิมชัย'ย้ำผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯต้องมีธรรมาภิบาล
11. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
12. เงินเหยี่ยวยาโควิดเบิกจ่ายฉลุย เกษตรกรรับแล้ว 1.69 แสนล้าน

สื่อ

- เดลินิวส์
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
BLT BANGKOK
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : กาแฟโบราณของดีเมืองสตูลสร้างรายได้ 1.7แสน/ปี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22840 หน้า : 9(ขวา)

กาแฟโบราณของดีเมืองสตูลสร้างรายได้ 1.7แสน/ปี



นายพลเชษฐ์ ตราโช รอง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่

ติดตามสถานการณ์การผลิตและการ

ตลาดกาแฟโบราณในพื้นที่ จ.สตูล

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญและมีชื่อ

เสียงของภาคใต้ค่อนข้าง จากข้อมูล

ของสำนักงานเกษตร จ.สตูล คาดมี

พื้นที่ปลูก 268 ไร่ พบมากที่สุดในปี

อ.ควนโดน รองลงมาคือ อ.เมือง

ควนกาหลง และมะนัง ตามลำดับ

ให้ผลผลิตกาแฟรวมทั้งหมด

ประมาณ 4,000 กก./ปี ซึ่ง สศก.

ได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกปาหนัน

และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ

โบราณชุมชนควนโดนใน ตัวอย่างของวิสาหกิจ

ชุมชนที่ยังสืบทอดการผลิตกาแฟโบราณ หรือ

“โกปี” ที่เป็นสินค้าประจำท้องถิ่นจนประสบ

ความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเฉลี่ยกลุ่มละประมาณ 175,000

บาท/ปี

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกปาหนัน ต.ทุ่งนุ้ย



เฉลี่ย 31 ขวด/
กาแฟ 1 กก. (บรรจุ
ขวดละ 95 กรัม)
ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่
35 บาท/ขวด กาโร
21.55 บาท/ขวด
ซึ่งทางกลุ่มจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้
แบรนด์ “โกปีบ้าน

โคกปาหนัน”

อ.ควนกาหลง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 58 ปัจจุบัน

มีสมาชิกกลุ่ม 39 คน มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟ

โบราณ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบซอง มีต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 7.4 บาท/ซอง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40

ซอง/กาแฟ 1 กก. (บรรจุซองละ 75 กรัม) ราคา

ขายเฉลี่ยอยู่ที่ 20 บาท/ซอง คิดเป็นผลตอบแทน

เฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 12.6 บาท/ซอง แบบขวด มี

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13.45 บาท/ขวด ให้ผลผลิต

ขณะที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ

โบราณชุมชนควนโดนใน ต.ควนโดน อ.ควนโดน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “โกปี” เริ่ม

ดำเนินการตั้งแต่ปี 59 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 27

คน สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบซอง มีต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 17.8 บาท/ซอง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 25 ซอง/

กาแฟ 1 กก. (บรรจุซองละ 120 กรัม) ราคาขาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : กาแฟโบราณของดีเมืองสตูลสร้างรายได้ 1.7แสน/ปี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22840 หน้า : 9(ขวา)

เฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาท/
ชอง ได้กำไร 17.2
บาท/ชอง แบบขวด
มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
44.37 บาท/ขวด ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 8 ขวด/
กาแฟ 1 กก. (บรรจุ
ขวดละ 400 กรัม)
ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่

100 บาท/ขวด กำไร 56.63 บาท/ขวด

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานของทั้ง 2
กลุ่ม จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการรับซื้อเมล็ดกาแฟโรบัสต้าเพื่อนำมา
ผลิตเป็นกาแฟโบราณจากเกษตรกรในจังหวัด
ประมาณร้อยละ 59 และนำเข้าจากจังหวัดใกล้เคียง
ได้แก่ ชุมพร ระนอง และกระบี่ เนื่องจาก
ผลผลิตกาแฟในจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80-100
บาท/กก. ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ด
กาแฟ

จุดเด่นกาแฟโบราณของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จะเน้นการผลิตแบบสูตรดั้งเดิมที่สืบทอด
กันมาชยาวนาน โดยยังใช้แรงงานคนทั้งหมดใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การคั่วและใส่ส่วนผสม
โดยการใช้เตาถ่าน หลังจากนั้นจะตำให้ละเอียด
โดยครกไม้ เพื่อรักษาความหอมของกาแฟ และ
นำมาร่อนเพื่อให้ได้ผงกาแฟพร้อมนำไปชงดื่ม ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้
สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลการด้านการผลิตและ
การตลาดของกาแฟโบราณ สอบถามได้ที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกปาหนัน โทร. 08-7298-
9936 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโบราณ
ชุมชนควนโดน โทร. 08-8599-8391.



'เฉลิมชัย ศรีอ่อน'

เปิดโลกใหม่

ดึงภาคธุรกิจช่วยเกษตรกร

เกษตรกรพอใจให้เต็มที่ สำหรับ **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** ที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ครบขวบปีพอดีพอดี **"ซูเปอร์โพล"** ซึ่งลงพื้นที่สำรวจเสียงของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่ 89.4% ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่สุดต่อมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกร ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่ 85.9% พอใจเงินเยียวยาเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร ประกันรายได้ ถัดมา 65.0% พอใจการดูแลพัฒนาการค้าพืชผลทางการเกษตร 31.2% พอใจประกันยางพารา 19.1% พอใจโครงการป้องกันน้ำท่วม และ 18.2% พอใจกักเก็บน้ำแก๊สแล้ง

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลิมชัยเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษ **"มติชน"** ถึงการบริหารงานในช่วงขวบปีที่ผ่านมา และทิศทางการบริหารในปีที่ 2 ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

●แผนการบริหารจัดการน้ำมีอะไรบ้าง

เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เป็นงานที่ซับซ้อนต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัย

และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทั้งสองส่วนล้วนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหยั่งรู้อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่พยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยให้หลักการบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำฝนที่ตก น้ำฝนที่เก็บได้ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรหรือต้นทุนน้ำที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนเก็บกักมีเหลือเฟือ แต่แผนการบริหารจัดการน้ำไม่มี ทำให้น้ำท่วมเพื่อจนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในที่สุด จึงกำชับกรมชลประทาน ให้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำเฉพาะปีต่อปี

เมื่อมีหลักในการบริหารจัดการน้ำดังนี้ สิ่งหนึ่งที่จะดำเนินการต่อ คือ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่ม อาทิ ฝาย อ่าง แก้มลิง โดยในรอบปีดำเนินการในหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่เห็นผลชัดเจนที่สุดเป็นการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำเดิม ไม่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน รวมถึงปัญหากับหน่วยงาน และปัญหากับชาวบ้าน

อย่างโครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอ่าง

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(03.08.2020)

เก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่โครงการประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินและพบวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมอบหมายกรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ

หากโครงการแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถจุน้ำได้ถึง 23 ล้าน ลบ.ม. และจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งได้ในปีแรกถึง 5 ล้าน ลบ.ม. โดยไม่กระทบกับภาคส่วนใด แต่ผลที่ได้รับกลับมาก็คือ ใน อ.ม่วงสามสิบ และ 2-3 อำเภอใกล้เคียง จะมีน้ำเพื่อการอุปโภคและสำหรับทำการเกษตร ต่อยอดพื้นที่เป็นแลนด์มาร์ก กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรองของ จ.อุบลราชธานี

● เรื่องประกันรายได้ยางพาราเฟส 2

นอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ำ อีกเรื่องคือ ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

ก็เป็นหัวใจของเกษตรกร โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1.7 ล้านราย มีรายได้จากการขายยางเท่ากับราคาประกันรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ที่ผ่านมาเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อยกระดับราคายาง สำหรับการประกันรายได้นี้ผมไม่รับปากว่าจะประกันตลอด แต่การประกันรายได้เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างน้อย 1.7 ล้านรายอยู่ได้ แบบไม่เดือดร้อนในการดำรงชีวิต ซึ่งทำสำเร็จและโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้

ก่อนหน้านี้ ประกันรายได้ยางแผ่นดิบที่ 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสดที่ 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม ประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 มีเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 12

สิงหาคม 2562 จำนวน 1,711,252 ราย ในพื้นที่เปิดกรีด 17,201,390 ไร่ รวมเป็นเงิน 26,626 ล้านบาท

ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 งบประมาณ 31,000 ล้านบาท มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,834,087 ราย ในพื้นที่เปิดกรีด 18,286,186 ไร่ โดยเริ่มโครงการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563

ในปีนี้จะเปลี่ยนแปลงบทบาทการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จากบทบาทข้าราชการ เป็นบทบาทเชิงธุรกิจ ผมมั่นใจว่ามีธรรมาภิบาลและโปร่งใสพอ ฉะนั้น ผมไม่ปฏิเสธหรือปิดกั้นการทำงานร่วมกับนักธุรกิจ ซึ่งอะไรที่ทำแล้วเขามีกำไรและกำไรนั้นผลประโยชน์ตกมาถึงเกษตรกร ผมจะทำทันที ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารงาน

●ทิศทางการขยายตลาดสินค้าเกษตร เป็นอย่างไร

อีกหนึ่งการดำเนินการซึ่งได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันคิกออฟ โดยหลักใหญ่ใจความมีเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มผลิตภัณฑ้มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ

จากการลงนามบันทึกความเข้าใจ และข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการค้าการเกษตร ทั้งยางพารา ข้าว ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ล่าสุด ที่ประชุมกรมเห็นชอบการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่ 3 ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการลงนามระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีเอซีซี) ในพิธีสารมีการเปิดด่านนำเข้าและส่งออกของจีน บริเวณด่านโหย่วอื่กว่าน ไม่ห่าน ตงซิง สถานีรถไฟผิงเสียง และด่านนำเข้าและส่งออกของไทย ที่บริเวณด่านเชียงของ มุกดาหาร นครพนม บ้านฝักกาด บึงกาฬ

การบริโภคทั่วโลก จีนถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด คิดว่าส่วนนี้เป็นตัวรองรับตลาดผลิตภัณฑ้มของเราและทำให้ราคาสินค้าหลายตัวดีขึ้น เป็นห่วงโซ่ให้กับทุกสินค้านอกจากข้าว ผลไม้ เนื้อไก่ รวมถึงรังนกที่อยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ ข้อมูลการส่งออกผลไม้ไทยไป

จีน พบว่า มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุเรียนปีนี้มียอดออเดอร์ส่งออกไปจีน 80% ขณะเดียวกันคนจีนที่ยังไม่รู้จักทุเรียนก็มีเยอะ จึงต้องเร่งเปิดตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้า โดยต้องมีกลยุทธ์การเชิญชวนที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ มีโอกาสหารือกับ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เรื่องภาคการเกษตร ก็ได้รับคำแนะนำว่า ถ้าเราหาตลาดได้ และสินค้ามีคุณภาพ ต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลองชิมได้โปรดให้เขารู้จัก เพราะถ้าติดตลาดมูลค่าที่กลับมาจะมหาศาล อย่างในห้างสรรพสินค้าของซีพีมีการสนับสนุนให้ลูกค้าได้ลองชิมฟรี ถ้าทำได้วันนี้ ลำพังจะเปลี่ยนจากการปลูกยางพารา หรือปลูกปาล์ม มาปลูกทุเรียนทั้งหมดก็ยังไม่พอขาย ฉะนั้น การเปิดตลาดใหม่ การหาตลาดเพิ่ม สำหรับการเกษตรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

●แนะนำเกษตรกรสู่วิถีวินธรรมาภิบาลอย่างไร

นโยบายตลาดนำการผลิตนั้นส่วนหนึ่งดำเนินการก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คือ การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลงนามร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก อาทิ อาลีบาบา ลาซาด้า ขณะเดียวกันร่วมกับ แกร็บ ในการกระจายสินค้าไปจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะมีเซ็นเตอร์ในการดำเนินการส่วนนี้เพียงแต่ต้องปรับปรุงเรื่องค่าดำเนินการให้ถูกลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนและส่งเสริมเกษตรกรอย่างแท้จริง ซึ่งหารือร่วมกับภาครัฐในการเข้ามาดูแลส่วนนี้ และหารือร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยเชื่อว่าจะให้ความร่วมมือ

อย่างไรก็ตาม จะหารือกับผู้บริหารแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขอความร่วมมือปรับลดค่าดำเนินการ ถึงจะทำกำไรได้น้อยหรือเบื้องต้นอาจยังไม่มีกำไร แต่อย่างน้อยขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อทุกอย่างเย็นได้เชื่อว่ากำไรมาแน่นอน ทุกธุรกิจต้องหวังผลกำไร ถ้าทำแล้วขาดทุนไม่มีใครทำ แต่ถ้าเราไม่เปิดใจ จะเอาแต่ได้ข้างเดียวก็ไม่มีความหวังที่จะร่วมมือกับเรา ฉะนั้น เราต้องเปิดมุมมอง เปิดโลกใหม่กับการบริหาร ไม่รังเกียจนักธุรกิจคนไหนที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยกันได้ให้เข้ามา

จากสถิติพบว่าสินค้าที่นำอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ มูลค่าของผลิตภัณฑ้มเพิ่มขึ้นจากปกติ 30% ยังไม่เพียงพอหลังจากนี้จะลงนามความร่วมมือกับซีพี ดึงเป้าเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ้มจากปกติให้ได้ 50% หากเพิ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ส่วนการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ลงนามความร่วมมือกับแม็คโครที่มีอยู่ 134 สาขา ในการเพิ่มปริมาณการรับผลผลิตจากเกษตรกร

จากเดิมมีผล 6,000 ตัน เป็น 10,000 ตัน ในฤดูกาลหน้า สิ่งที่กระทรวงเกษตรเน้นย้ำโดยตลอด คือ เกษตรปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ ต้องมีมาตรฐานการรับรอง มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่วนของเกษตรปลอดภัยไม่ใช่ผู้บริโภคปลอดภัยอย่างเดียว ผู้ผลิตก็ต้องปลอดภัยด้วย โดยเรามีการควบคุมการใช้สารเคมี ไม่ให้มีสารตกค้าง ไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคและไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ผลิตเอง การดำเนินการส่วนนี้จะช่วยกระจายสินค้า แม้ปีนี้จะประสบปัญหาโควิด-19 ทำให้การบริโภคลดลง แต่ปัญหาลินค้าเกษตรน้อยมากที่จะได้รับผลกระทบ เพราะเรามีการบริหารการล่วงหน้า มีการทำงานอย่างเป็นระบบ

●มีแผนรับมือโรคหิวาต์แอฟริกาสุกรอย่างไร

กรณีโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (เอเอสเอฟ) ที่ระบาดในจีนและขยายตัวไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และอาจเข้าไทยได้ กรมฯจึงมีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติมีมาตรการในชั้นของการป้องกันเฝ้าระวัง และการตรวจค้นอย่างเข้มงวด ซึ่งตามทอล์คไลน์ของโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรเทียบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า เดือนเมษายนหรือพฤษภาคมที่ผ่านมา ไทยมีการแพร่ระบาดรุนแรงเช่นเดียวกับจีน แต่ด้วยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค ทำให้ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถรับมือกับโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

แม้ส่งผลให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน จึงหารือกับกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในการช่วยกันรับผิดชอบราคาสุกรภายในประเทศอย่าให้สูงเกินไป ต้องให้คนไทยบริโภคได้ด้วย ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการควบคุมราคา ประเมินว่าทั้งไก่และสุกรมีมูลค่าทางการตลาดรวมนับแสนล้าน

เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นผลงานของกระทรวงเกษตร แต่เป็นหน้าตาของประเทศ เหมือนกับการที่เราสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ หากมีระบบการป้องกันโรคที่ดี รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้มีระบบการทำลายสุกรที่เป็นโรคและซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคในประเทศได้ จะเป็นโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากความต้องการสุกรของจีน เวียดนาม และกัมพูชา เพิ่มสูงขึ้น

●โครงการช่วยเหลือเกษตรกร-ประชาชนหลังโควิด-19

สำหรับโครงการสู้เ็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 เป็นโครงการที่ตั้งใจทำในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรอย่างเดียว แต่หมายถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา เริ่มต้นจากกรมส่งเสริมการเกษตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสต์ ซีด จำกัด (ศรีแดง) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวในเบื้องต้น 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกชี้หนู และมะเขือพวง โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิต่อ 1 ชุด ปรากฏว่าชั่วโมงเดียวเว็บไซต์ล่มเพราะมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก

จึงรวมกลุ่มโดยหารือกับศรีแดงและบริษัท เจียใต้ จำกัด ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ว่าจะต่อยอดโครงการนี้อย่างไรโดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งทั้งสองบริษัทให้ความร่วมมือทั้งลดราคาและสนับสนุนผลิตเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวในโครงการ 400,000 ชุด อยู่ระหว่างการผลิต และวางระบบลงทะเบียน เปิดเว็บไซต์ใหม่ คิดรองรับผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ โครงการนี้จะได้ประโยชน์กับคนเมืองด้วยไม่ใช้กับเกษตรกรอย่างเดียว อย่างน้อยมั่นใจว่าพืชผลนี้ปลูกด้วยตัวเองมีความปลอดภัย ทำควบคู่กับโครงการปลูกเพื่อ(ล)อด ล้างต้นลด PM2.5 โดยต้องการคืนอะไรให้กับสังคมบ้าง และบางเรื่องไม่ควรใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะมีอยู่อย่างจำกัด จึงประสานหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนช่วยกัน

●หลังปรับ ครม.มีแผนดำเนินการโครงการใดบ้าง

ตอนนี้สิ่งที่กำลังทำและได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว คือ การเปิดตลาดใหม่สินค้าฮาลาล โดยลงนามแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล รวบรวมตัวแทนทุกองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน ยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับขยายพื้นที่และยกระดับการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และความเป็นไปได้ในการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล (ฮาลาล เอ็กซ์โป) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งการสนับสนุนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 5 จังหวัดภาคใต้กับ 5 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ตลอดจนกรอบความร่วมมืออาเซียน และ IMT-GT คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

มองว่าตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดที่กว้าง มี

ศักยภาพและน่าจับตามอง ด้วยประชากรจำนวนมหาศาลและรายได้ประชากรต่อหัวอยู่ในระดับสูง อย่างสินค้ามันสำปะหลัง ในประเทศอินเดียกำลังได้รับความนิยมโดยอินเดียมีประชากร 1 พันล้านคน ถ้าเราสามารถจับตลาดใหญ่แบบนี้ได้ ย่อมส่งผลให้ภาคการส่งออกของเราขยายตัวดีขึ้น สิ่งสำคัญคือมาตรฐานฮาลาลของเราต้องเป็นที่ยอมรับ ที่เรายังสู้ประเทศมาเลเซียไม่ได้ เพราะโดยพื้นฐานมาเลเซียเป็นชาวมุสลิม แต่มาตรฐานสินค้าไม่เกี่ยวข้องว่าต้องเป็นศาสนาใด หากสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพ ก็ตอบโจทย์ได้

การพัฒนาสินค้าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามอง คือ ต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพราะงานวิจัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งชาติใดที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัย มีผลทำให้เจริญรุ่งเรืองและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ตามมาวันนี้ประเทศไทยเดียนามแข่งหน้าเราไปเพราะเขาให้ความสำคัญกับงานวิจัย แต่ด้วยศักยภาพของเราที่ไม่ได้ด้อยกว่าเขาเชื่อว่าเราตามทันได้แต่ต้องใช้เวลา โดยได้มีการหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งภาคเอกชนรายใหญ่มีทีมวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งซึ่งดีกว่าของรัฐบาล ถ้าจับมือกันได้จะเกิดผลดี อย่าคิดแคบๆ ให้มาช่วยกันพัฒนา

อยากให้มองข้ามการทำธุรกิจเพราะถ้าไม่มีกำไรเขาไม่ทำ แต่ส่วนนี้เกษตรกรก็ต้องได้รับประโยชน์ด้วย จึงได้เน้นย้ำงานวิจัยและการพัฒนาเป็นหลัก งานวิจัยก็ต้องวิจัยจริงๆ อย่างบ้านเรามีสมุนไพรจำนวนมาก มีสรรพคุณจัดเป็นยาดีไม่แพ้ใคร จึงอยากให้มีการวิจัย พัฒนาต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างรายได้ชดเชยสินค้าอื่นๆ ได้

ทีมข่าวเศรษฐกิจ

ปลัดเกษตรชี้ตัวเลขเยียวยาช่วง 3 เดือน เงินสดถึงมือเกษตรกรเกือบ 1.7 แสน ล.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือน พ.ค.ถึง 24 ก.ค. มีการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว 112,025.495 ล้านบาท พร้อมทั้งกรมกอง ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดระยะเวลา 3 เดือนสามารถเพิ่มเงินสดในมือให้เกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 169,215 ล้านบาท

ทั้งนี้ มาจากเงินที่เยียวยา บวกกับโครงการลดรายจ่าย 56,041 ล้านบาท ได้แก่ การลดภาระด้านหนี้สิน 53,330 ล้านบาท แบ่งเป็นสหกรณ์มีหนี้ 1,573,440 ล้านบาท ได้ลดภาระหนี้ 53,230 ล้านบาท กองทุน ส.ป.ก.มีมูลหนี้ 453.92 ล้านบาท ลดภาระหนี้ 25 ล้านบาท การยางแห่งประเทศไทย มีหนี้ 716.3 ล้านบาท ลดภาระหนี้ 14.30 ล้านบาท อีกทั้งมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องวงเงิน 2,711 ล้านบาท ตลอดจนมีโครงการสร้างรายได้ 2,710 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ้างงานของกรมชลประทาน 88,838 ราย วงเงิน 4,497.59 ล้านบาท เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร 744 ล้านบาท

นายอนันต์ กล่าวว่่า 15 ส.ค.2563 จะสรุปโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ภายใต้งบประมาณ 150,000 ล้านบาท โดยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท/ราย/เดือน ช่วง 3 เดือนตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย.นี้ หรือ 15,000 บาท/ราย ขณะนี้ดำเนินการจ่ายแล้วทั้งสิ้น 112,025.495 ล้านบาท โอนให้เกษตรกรแล้ว 7.48 ล้านราย และเหลือเกษตรกรอีกประมาณ 30,000 รายที่ติดปัญหาแล้ง เพราะปลูกไม่ได้ คุณสมบัติไม่ครบ คณะรัฐมนตรีจึงยืดหยุ่นให้รอฝนเพื่อปลูกข้าว เมื่อคุณสมบัติครบขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ กระทรวงเกษตรฯได้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการกั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อขอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินเยียวยาในรอบเดียว 15,000 ล้านบาท ในเดือน ส.ค.นี้.

เรื่อง : ศศิรินทร์ โพธิ์ศรี / ภาพ : มุสนธิปัตทองหลังพระฯ



ฝายทดน้ำห้วยปอ จ.กาฬสินธุ์ ต้นแบบแหล่งเก็บน้ำแห่งภาคอีสาน

กาฬสินธุ์ ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ มีดินดี น้ำดี ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงฤดูน้ำป่าไหลหลาก ทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันบางพื้นที่ที่ติดเทือกเขาภูพาน ช่วงฤดูแล้งก็แทบไม่มีน้ำทำเกษตรอย่างต่ำบลงขนาดล อำนวยสมเด็จ

ด้านมุสนธิปัตทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำริ จึงริเริ่ม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องพบกับภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานจากวิกฤตโควิด-19 ใน 3 จังหวัดพื้นที่ต้นแบบภาคอีสาน อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ จนเกิดความสำเร็จเป็นรูปแบบการทำงาน

ที่เรียกว่า “4 ประสาน 3 ประโยชน์”

**จาก 1 ฝาย เพิ่มเป็น 5 ฝาย
ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน**

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแหล่งน้ำและอาชีพตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบรรเทา ผู้ตกงานโควิด-19 รวม 37 โครงการ ใน 13

BLT BANGKOK

BLT BANGKOK
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 3 - อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563

ปีที่: 4

ฉบับที่: 177

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 212.66 Ad Value: 255,192

PRValue (x3): 765,576

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฝายทดน้ำห้วยปอ จ.กาฬสินธุ์ ต้นแบบแหล่งเก็บน้ำแห่งภาคอีสาน

อำเภอ งบประมาณลงทุน 21.3 ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ 2,110 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 9,820 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 13.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์รายได้เกษตรกรที่จะได้รับ 68.7 ล้านบาท

โดยฝายทดน้ำห้วยปอ หมู่ 12 บ้านบัวสามัคคี ตำบลแสงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น 1 ใน 37 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร มีขนาดหน้ากว้าง 18 เมตร สามารถจุน้ำได้ประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตร ด้านหน้าและด้านข้างชำรุดเสียหาย มีการรั่วซึมจนกักเก็บน้ำไม่ได้ การซ่อมแซมจุดที่ชำรุด ทำผนังเสริมคอนกรีตด้านหน้า ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสง

อาทิตย์เข้าสู่แปลงเกษตร ชาวบ้านได้รับประโยชน์ 2 หมู่บ้าน พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 91 ไร่ สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เช่น ทำนาและพืชหลังนา

ความสำเร็จของโครงการฝายทดน้ำห้วยปอ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคนในชุมชนคนทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกับผู้ได้รับการจ้างงาน ที่ต้องการช่วยพัฒนาแหล่งน้ำให้กับบ้านเกิดของตนเอง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง เดิมชาวบ้านต้องการซ่อมแซมฝาย

แห่งนี้มานานกว่า 5 ปี แต่ไม่มียังประมาณเพียงพอ เมื่อได้แรงงานและเงินสนับสนุนทำให้เกิดความร่วมมือในแบบที่ “ร่วมคิดร่วมทำ” เดิมเดิมโอกาสที่ชาวบ้านไม่มีก่อนหน้านี้

เมื่อซ่อมฝายสำเร็จ มีน้ำเข้าถึงแปลงเกษตร ส่งผลดีกับการเพาะปลูก ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของโครงการ เริ่มเข้ามาให้ความร่วมมือมากขึ้น ในด้านต่างๆ ทั้งการสละแรงงาน สละเงินทุนสทบ ร่วมกัน



ผมอยากเห็นชาวบ้านมีน้ำใช้ เพราะอาชีพหลักของชาวบ้านคือเกษตรกร เมื่อมีน้ำทำเกษตรพวกเขาจะได้ไม่ต้องไปรับจ้างทำงานต่างจังหวัด ดังนั้นเมื่อมีโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มาพร้อมกบงบประมาณ เราก็สามารถออกแบบฝายทดน้ำได้เต็มที่ ทำให้แข็งแรง สร้างพนักกันและหูช้างไม่ให้ฝายแตก เมื่อมี น้ำป่าไหลมา



นายอิสระ จันทร์ปรีक्षा
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เทศบาล จ.กาฬสินธุ์

MORE INFO

ฝายทดน้ำห้วยปอ ทำให้เกษตรกร จำนวน 20 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย **55,450** บาท/ครัวเรือน รายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น **11,090** บาท/ไร่



กาฬสินธุ์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำปาว ลำน้ำชี และลำน้ำยัง มีแหล่งชลประทานครอบคลุมพื้นที่ **406,500** ไร่ คิดเป็นร้อยละ **9.3** ของพื้นที่การเกษตร

ปรับปรุงฝายตัวอื่นๆ จาก 1 ฝาย เพิ่มเป็น 5 ฝาย จนชาวบ้านในอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมช่วยทำฝายเพิ่มอีก 2 ฝาย จนทำให้ห้วยปอมีฝายครบตลอดลำน้ำ รวม 7 ฝาย

แนวคิด 4 ประสาน 3 ประโยชน์

โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เสนอรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า “4 ประสาน 3 ประโยชน์” ที่ทำตั้งแต่ “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” มีการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” โดยชุมชนเป็นการทำตามแนวพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เกิดความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคี นำไปสู่การส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน ครบถ้วนพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง

สำหรับรูปแบบการทำงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมแบบ 4 ประสานงานประกอบด้วย ประชาชน คือชาวบ้าน เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ, ราชการ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานระดับจังหวัด, ภาคเอกชน ช่วยเรื่ององค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ และ ปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้ประสานงาน วางแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ วางเกณฑ์การคัดเลือกคนว่างงานที่ตรงกับเป้าหมาย

ส่วน 3 ประโยชน์ ที่ช่วยบรรเทาปัญหาสำคัญ ประโยชน์แรกคือแหล่งน้ำ มีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก พัฒนาระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร จนถึงการกระจายน้ำสู่แต่ละแปลงเกษตรกร

ประโยชน์ที่สองคือ การสร้างอาชีพ การทำเกษตรแบบประณีต ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เกิดการสร้างกลุ่ม/ กองทุนเพื่อบริหารจัดการภายในชุมชน และมีการพัฒนาตลาดที่ยั่งยืนโดยภาคเอกชนเข้ามาแนะแนว

ทางการผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด

ประโยชน์สุดท้าย องค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ในชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพเป็นทางเลือกบรรเทาปัญหาการว่างงาน มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน จนสามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน ด้วยรูปแบบการทำงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์จึงวางแนวทางที่จะขยายผลโครงการไปสู่พื้นที่อื่นของจังหวัด และวางนโยบายนำเสนอโครงการตามแนวการทำงานองปิดทองหลังพระฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 ของรัฐบาลอีกด้วย **b**



สำหรับฝายกตน้ำห้วยปอ แห่งนี้มีมานานแล้ว 30 ปี แต่ไม่ได้รับการดูแล จึงเสียหาย แต่ปัจจุบันเราได้ร่วมมือกันทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด โดยได้ผู้เชี่ยวชาญมาประสานด้วย ทำให้ฝายแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำป่าไหลหลากได้แน่นอน อีกทั้งในอนาคตเรามีแผนดึงน้ำไปใช้ด้วยระบบโซลาร์เซลล์อีกด้วย

นายสุรจิตร์ นามน้อย

หัวหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์





นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563.....🌟 คนไทย ยิ่งกังวล กับมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการผ่อนปรนมาตรการ ป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 เฟส 6...เพราะเกรงไวรัสโควิด-19 จะกลับมาระบาดใน ระลอกที่ 2.....🌟 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ออกมายืนยัน เพื่อให้ประชาชนสบายใจมากขึ้น...ย้ำว่า ศบค.ได้หารือกับคณะกรรมการเฉพาะกิจไปแล้ว และก่อนตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการในเฟส 6 จะมีการหารือในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่อีกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวม.....🌟 “อันต้ามั่น” เข้าใจถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องผ่อนปรนมาตรการ... เพราะต้องการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เดินหน้าเพื่อกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด.....🌟 โดยเฉพาะภาคการผลิตที่หยุดกิจการชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ ยังต้องการแรงงานจำนวนมาก...เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เวลานี้ อุตสาหกรรมหลายประเภทไม่มี แรงงานชาวไทย ยอมทำงาน...แต่ยอม เลือกลงที่จะตงงานแทน เช่นงานก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมหนักอีกหลายประเภท.....🌟 “อันต้ามั่น” อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับกับ เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ตามด่านชายแดน ให้ตรวจสอบอย่างเข้มข้น ตามมาตรการที่ศบค.กำหนด...เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวพาเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ.....🌟 ช่วงนี้ พี่ใหญ่ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชยันลงพื้นที่ ล่ำสุดข่งไปที่ จ.สงขลา เพื่อตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ประมงผิดกฎหมาย และการป้องกัน การค้ามนุษย์...ที่กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐใช้เป็นประเด็น แบนสินค้า ไทย.....🌟 “อันต้ามั่น” มองว่า แต้มนี่ พี่ใหญ่ บิ๊กป้อม ทำได้ดี...แม้กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐจะลดสถานการณ์เฝ้าระวังประเทศไทยและทำให้ฐานะของไทยเริ่มดีขึ้นในสายตาต่างชาติ...แต่ไทยไม่ควรนิ่งนอนใจ ต้องทำให้ต่างชาติเห็นว่าไทยต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง... เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จนทำให้ อุตสาหกรรมส่งออก ได้รับผลกระทบอีกครั้ง.....🌟 ส่วนภาคการ ท่องเที่ยว บิ๊กป้อมพยายามชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเรียกความเชื่อมั่นให้กับภาคการท่องเที่ยวกลับคืนมาให้เร็ว...เนื่องจากแหล่งท่อง

เที่ยวใน พื้นที่ภาคใต้ เป็นกลไก
หลักในการนำรายได้เข้าประเทศ
.....🌟 เมื่อรัฐบาล ฟ่อนปรน

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้...ทั้งภาครัฐและเอกชนต้อง มีความพร้อม และทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนในไทยได้อย่างสบายใจ.....🌟 เอลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลังช่วยเหลือชาวโรมัน ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาที่กำลังเผชิญกับการระบาดจาก โรครบาด่าง ของต้นมันสำปะหลัง ที่ทำให้ผลผลิตเหลือแค่ 20 เปอร์เซ็นต์...สาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ที่ติดมากับ ท่อนพันธุ์ ที่เกษตรกรชาวสวนมันบางรายซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน...โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 3 แสนไร่.....🌟 ทางกระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอขอ งบประมาณ กลาง จากรัฐบาล เพื่อนำมาเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน...เบื้องต้นคาดว่าจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อทำลายต้นมันที่ติดโรค และเยียวยาจำนวน 5,160 บาทต่อไร่...โดยจะเสนอให้กรมพิจารณาอนุมัติในวันที่ 11 ส.ค.นี้.....🌟 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชันแล้ว...บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง บางพื้นที่มีปัญหาดินสไลด์ ต้นไม้หักโค่น.....🌟 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเหตุเรือโดยสารล่มบริเวณ เกาะสมุย...สาเหตุจากคลื่นลมแรง...เบื้องต้นได้ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุได้บางส่วนแล้ว...ส่วนคนที่สูญหายทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารเรือ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังเร่งค้นหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ...แต่ปัญหาใหญ่คือ คลื่นลมแรง ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก.....🌟 ราคาทองคำ ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์...ทำให้ราคาในบ้านเราทะยานขึ้นไปเกือบ 80,000 บาทต่อบาททองคำแล้ว...หลายคนยังลุ้นให้ทองคำสูงขึ้นทะลุ 30,000 บาทต่อบาททองคำ “อันดามัน” คิดว่ามีความเป็นไปได้...ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังควบคุมไม่ได้ ไม่มีวัคซีนออกมาป้องกันและค่าเงินดอลลาร์อ่อนยวบอยู่เช่นนี้.....🌟

อันดามัน

รมต.ท้อปใจถึง ขอขมาชาวแพร์ ทส.รื้อบอมเบย์

จากกรณีมีการรื้อถอนอาคารบอมเบย์เบอร์มา อาคารไม้ 2 ชั้น อายุ 181 ปี เป็นสำนักงานของบริษัท อังกฤษได้สัมปทานทำไม้ในเมืองแพร์ ตั้งอยู่ในสวนรุกขชาติเซตวัน อ.เมืองแพร์ อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 18 (แพร์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังให้บริษัทเอกชนซ่อมแซมปรับปรุง โฉมหน้าประมาณราว 4 ล้านบาท แต่กลับมีการรื้อถอนอาคารทิ้งหลังเหลือแต่ฐานราก สร้างความไม่พอใจแก่ชาวแพร์ และผู้มีใจอนุรักษ์ออกมาโจมตีจนเป็นข่าวครึกโครมเมื่อกลางเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มีการแจ้งความดำเนินคดีพร้อมเรียกร้องให้เร่งฟื้นฟูบูรณะอาคารกลับคืนมาดังเดิม

ในที่สุดการฟื้นฟูอาคารบอมเบย์เบอร์มา สืบหน้าไปอีกเปลาะ โดยเมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 2 ส.ค. นายวรารุช ศิลปอาชารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานพิธีถวายเครื่องบัตถ์บูชาเทวดาคารักษ์ประจำเมืองแพร์ เทวดาคารักษ์ประจำสวนรุกขชาติเซตวัน พิธีขอขมาบอกกล่าวเทวดาแบบโบราณล้านนาเมืองแพร์ และพิธีทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้มีอุปการคุณต่อสถานที่ในบริเวณสวนรุกขชาติเซตวัน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นางกานต์-เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร์ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร์ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้นนายวรารุช ศิลปอาชารมว.ทส. กล่าวว่า ตนนำข้าราชการชาวกระทรวงทรัพยากรฯ มากล่าวคำขอขมาและขอโทษชาวแพร์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ณ สถานที่แห่งนี้ในเรื่องทางราชการต้องมีการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป หากเกิดความผิดพลาดจริงต้องมีผู้รับผิดชอบจากนี้ทุกคนจะเดินไปร่วมกันเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูทั้งโครงสร้างอาคารและจิตวิญญาณของชาวแพร์ เรื่องนี้เป็นบทเรียนของข้าราชการทุกส่วนที่ก่อนจะทำอะไรต้องฟังความเห็นประชาชนก่อน หลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้ามาทำงานร่วมกันว่ารูปแบบที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างไร โดยมี 3 รูปแบบที่ต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ และได้ข้อสรุปภายในวันที่ 30 ก.ย. ใช้งบประมาณดำเนินการราว 8 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย. หรือ ต.ค.2564

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากเกิดกรณีการรื้อถอนบ้านบอมเบย์เบอร์มาจนเป็นประเด็นขึ้น ได้มีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของบ้านดังกล่าวอย่างละเอียดร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 18 แพร์ โดยตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศพบว่าตัวอาคารสำนักงานบอมเบย์เบอร์มาที่แท้จริงถูกแม่น้ำยมกัดเซาะเสียหายไปนานแล้ว ส่วนอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้ที่เพิ่งถูกรื้อถอนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในยุคเดียวกันใช้ในการตีตราไม้

ทั้งนี้ เดิมกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 48-1-87 ไร่ และอาคาร 2 หลัง เพื่อเป็นที่สำหรับใช้ในราชการกรมป่าไม้ (ที่ตั้งที่ทำการป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด) เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2505 เป็นอาคารลำดับที่ 1 (พร.103) ขนาด 900 ตร.ม. ลักษณะเป็นเรือนทรงปั้นหยาไม้ 2 ชั้น เสาไม้สัก ฝาไม้สัก พื้นชั้นล่างคอนกรีต-ชั้นบนไม้สัก หลังคามุงกระเบื้องไม้สัก การได้มาด้วยเงินงบประมาณ 562,500 บาท การใช้ประโยชน์เป็นที่พักและที่ทำการป่าไม้ (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 947/2505) ปัจจุบันคงเหลือเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ เนื่องจากบางส่วนถูกแม่น้ำยมกัดเซาะพังลงไปนานแล้ว

นำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร อีกก้าวแห่งความหวัง”พัฒนา ขจรศรี”

“โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้นและกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นับเป็นอีกโครงการที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร รุ่นใหม่อย่างล้นหลาม

เป้าหมายส่วนใหญ่ต้องการกลับบ้านสู่อิฐฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนกลุ่มนี้ มีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 - 2565 ในการพัฒนาและ บ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพและรายได้ที่มั่นคง

พัฒนา ขจรศรี เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี เจ้าของแสนจันทร์ฟาร์มแห่งบ้านห้วยงู ต.แม่บึง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

“เดิมทำงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพฯ 20 ปี จริงๆ เราเป็นลูกเกษตรกรอยู่แล้ว ตั้งเป้าว่าจะเกษียณตอนอายุ 50 แต่ปรากฏว่าจนถึงจุดอิมตัวตอนอายุ 36 ก็เลยตัดสินใจลาออกมาจากบริษัทกลับบ้านมาทำสวนเกษตรของเราเอง ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้”

หลังจากออกจากบริษัทจึงได้นำเงินที่เก็บหอมรอบริบไว้จำนวนหนึ่งมาซื้อที่ดินเป็นของตนเองจำนวน 9 ไร่เศษ ที่บ้านห้วยงู ต.แม่บึง อ.พร้าว เพื่อใช้ทำเกษตรอินทรีย์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ โดยมุ่งเป้าไปที่มัลเบอร์รี่เป็นหลัก หลังอ่านพบคุณสมบัติผลมัลเบอร์รี่สามารถช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ได้

“ซื้อที่ดินไว้ เป้าหมายที่เราอยากทำคือสวนมัลเบอร์รี่ทำไม่ถึงอยากทำ คนในครอบครัวเรา หลานสาวเรามีปัญหาโรคภูมิแพ้แล้วมัลเบอร์รี่ช่วยได้ ก็เลยปลูกมัลเบอร์รี่เป็นหลักแล้วก็มีพืชชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น มะม่วง ลำไย พืชสมุนไพรต่าง ๆ ชিং ช่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกชี้ฟ้า เป็นต้น”



เจ้าของแสนจันทร์ฟาร์มให้เหตุผลว่าทำไมถึงสนใจเกษตรอินทรีย์ นอกจากดีต่อสุขภาพผู้ผลิตแล้วยังดี ต่อผู้บริโภคด้วย และหากย้อนไป 100 ปีก่อนก็ไม่มีสารเคมีให้ใช้ มีแต่มูลวัวมูลควายนำมาใช้ทำปุ๋ยใส่พืชผัก เขาก็อยู่กันได้ ส่วนความตั้งใจที่ปลูกไม้ผลและพืชสมุนไพร เพราะตัวเองไม่เหมาะปลูกพืชอายุสั้นจำพวกพืชหมุนเวียน

“เรามองว่าในอำเภอพร้าวพื้นที่ ต.แม่บึงจะขึ้นชื่อในเรื่องพืชสมุนไพร ช่า ตะไคร้ ชมัน ผลผลิตที่ส่งไปขายยังภาคเมืองใหม่ในเชียงใหม่ก็มาจากตำบลนี้เกือบทั้งสิ้น”เธอเผยจุดเด่นของพื้นที่ต.แม่บึงที่ชาวบ้านนิยมปลูกพืชสมุนไพร โดยมีตลาดหลักอยู่ที่เมืองเชียงใหม่

ในขณะที่ผลผลิตจากแปลงของเธอไม่ได้ส่งจำหน่ายเป็นวัตถุดิบหรือผลสด แต่จะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย จึงไม่แปลกที่จะเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมัลเบอร์รี่จากแสนจันทร์ฟาร์ม ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ น้ำมัลเบอร์รี่ เยลลี่มัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่อบแห้ง เป็นต้น

“ผลผลิตที่ออกมา เราไม่ได้ส่งผ่านพ่อค้า แต่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราเดินตลาดเองทั้งหมด เรือเราได้รับมาตรฐานจีเอ็มพี สินค้าที่แปรรูปเราก็ได้รับเลขอย.ทุกตัว ลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วติดใจกลับมาซื้ออีก”



พัฒนายอมรับว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงทำให้สามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้าไม่เฉพาะสินค้าของตัวเองเท่านั้นแต่ยังแนะนำสินค้าของสมาชิกในเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักของตลาดมากยิ่งขึ้น

“เป้าหมายการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานหลายๆ แห่ง ก็เพื่อต้องการเครือข่าย ต้องการตลาดเพิ่มในการกระจายสินค้า ฟาร์มเราไม่ได้ปลูกผักหมุนเวียนแต่ลูกค้าต้องการ เราก็แนะนำได้ว่าเครือข่ายคนนั้นคนนั้นว่าปลูกอะไร ลูกค้าต้องการสินค้าอะไรก็จะตามหาได้ถูกต้อง”

นอกจากนี้ยังมีโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ที่ทางนิคมสหกรณ์พร้าว ให้การแนะนำโดยผ่านทางสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด หลังเห็นว่าเธอมีจุดดีที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว จึงได้สมัคร เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่ ลงสำรวจความพร้อมลูกหลานเกษตรกรและวางแผนที่จะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชผลการเกษตรและการขยายช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์ รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เชิงเกษตร เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลน์และตลาดแบบดั้งเดิมได้ตอบโจทย์ลูกค้าช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กยท.เดินหน้าตลาดนำการผลิต หนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่า-ก้าวสู่ศูนย์กลางของโลก

กยท.รับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าใช้การตลาดนำการผลิต เน้นงานวิจัยแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างพารา พร้อมสนับสนุนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำสวนยาง วางเป้าหมายระดับตลาดสร้างเสถียรภาพด้านราคา มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท



ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การทำงานของ กยท.ในปัจจุบัน และในอนาคตจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ตลอดจนนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย คือ ยกกระดับการผลิต การแปรรูป และตลาดยางพาราทั้งระบบให้ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ กยท.ต้องพุ่งเป้าไปที่การใช้แผนตลาดนำการผลิต โดยจะเน้นใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรม หรือการวิจัยให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบในด้านคุณภาพยางพาราไทยซึ่งจัดว่าดีที่สุดในโลก ที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราไปสู่ตลาดโลกได้ไม่ยาก คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยรักษาเสถียรภาพราคายาง

ทั้งนี้ หลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสดีของธุรกิจตลาดยางพารา เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย รถยนต์ส่วนบุคคล

รวมทั้งในโรงพยาบาลก็มีแนวโน้มจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลักในการผลิตมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น กยท.จะเร่งเปิดและหาตลาดใหม่ๆ พร้อมกับความพยายามในการดึงเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งมีวัตถุดิบในมือเข้าร่วมธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup ด้วย โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนในด้านการร่วมทำตลาดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กยท.ยังคงดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กยท.ยังเตรียมการยกระดับสินค้าจากยางพารา ภายใต้ Business Unit (BU) เพื่อเปิดตลาดใหม่ให้กับนักลงทุนที่สนใจ โดย กยท.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูล เจรจาประสานงานด้านตลาด ซึ่งเป็น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 3 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14342

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 60.41

Ad Value: 54,369

PRValue (x3): 163,107

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าตลาดนำการผลิตหนุนแปรรูปเพิ่มมูลค่า-ก้าวสู่ศูนย์กลางของโลก

การขยายตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณ
การส่งออกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การ
เกิดความยั่งยืน และความมั่นคง
ในการทำสวนยางของเกษตรกร
กยท.จะสนับสนุนหลักการทำ
สวนยางโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่กับการควบคุมการ
ผลิตยางให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
ระดับโลก ด้วยมุ่งจะผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีศักยภาพความพร้อมตั้งแต่
ระดับต้นยาง การบริหารจัดการ
จนถึงระดับการส่งออกยางพารา
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีการขยายตัว
ในขณะที่เกษตรกรจะมีความมั่นคง
ในอาชีพชาวสวนยาง

“ยางพาราถือเป็นทองคำขาว
และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน”
ผู้ว่าการ กยท.เปิดเผยในตอนท้าย

'เฉลิมชัย' ย้ำผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯต้องมีธรรมาภิบาล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์สมาชิกสนับสนุนการใช้บริการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นสถาบันการเงินของประชาชนที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยประชาชน เพราะประชาชนทั้งหลายเป็นเจ้าของ แม้จะเป็น



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

โดยอ้อมในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ แต่ก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกเหล่านั้นเป็นอย่างมาก จึงจะต้องทำให้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม ในหลายปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ

คือความน่าเชื่อถือของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวม ผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารงานจึงจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถนำพาสหกรณ์ไปสู่จุดมุ่งหมายได้

สำหรับในส่วน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเข้าไปดูแลให้คำแนะนำ เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายคือ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 3 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14342

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 57.83 Ad Value: 52,047

PRValue (x3): 156,141

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ย้ำผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องมีธรรมาภิบาล

ความสำเร็จของสหกรณ์ทั้งหมด
ในประเทศ อีกทั้งมุ่งหวังให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ของไทย จะต้องมีความ
เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ เป็นชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ จัดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2515 โดยการ
รวมกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ก่อตั้ง 81 สหกรณ์ วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ บริการอื่นๆ และ
เป็นตัวแทนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ และได้กำหนดวิสัยทัศน์
ตามแผนกลยุทธ์ให้ “ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นผู้นำ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
สู่ความเป็นสากล ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและอุดมการณ์
สหกรณ์” โดยตลอดระยะเวลา
40 กว่าปี ที่ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ได้มีการพัฒนาและ
เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวน
สมาชิกและผลประกอบการ

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและ
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของประเทศไทย
จนเป็นที่ไว้วางใจของสหกรณ์
ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ของประเทศ
สมัครเป็นสมาชิก โดยเมื่อสิ้นปี
บัญชี 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563) มีสหกรณ์สมาชิกจำนวน
1,099 สหกรณ์ สิ้นทรัพย์รวม
153,781 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมาถึง 20,492 ล้านบาท
คิดเป็น 15% สามารถบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,966 ล้านบาท
จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.3%
และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.0%

ชายคาพระพิรุณ



ตามที่กรมประมง ได้เปิดรับสมัคร ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่ามีพี่น้องชาวประมงให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครอบคลุมเงิน 10,300 ล้านบาท จากการเปิดรับสมัครให้ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2563 มีผู้ประกอบการประมงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 1,678 ราย จาก 21 จังหวัด ชายฝั่งทะเล รวมวงเงินสินเชื่อที่ต้องการจำนวน 2,841,267,080 บาท

แบ่งออกเป็น ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน จำนวน 803 ราย เรือประมงพื้นบ้าน 835 ลำ วงเงินสินเชื่อที่ต้องการประมาณ 162 ล้านบาท ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จำนวน 893 ราย เรือประมงพาณิชย์ 1,196 ลำ วงเงินสินเชื่อที่ต้องการประมาณ 2,679 ล้านบาท

ซึ่งนายมีศักดิ์ ภัคติง อธิบดีกรมประมง บอกว่า โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครอบคลุมเงิน 10,300 ล้านบาท ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการเงินกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพี่น้องชาวประมงให้สามารถกู้เงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงจะต้องจ่ายสมทบอีกร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ ซึ่งจากการเปิดรับสมัครให้ชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ประกอบการประมงที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถรอกค่าขอสมัครเข้าร่วมโครงการ และยื่นความประสงค์ได้

ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563-25 พฤษภาคม 2564 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั้ง 22 จังหวัด ชายทะเล และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพื้นที่ที่เรือประมงลำที่ยื่นกู้ทำการประมงอยู่ พร้อมแนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ จากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือสมาคมประมงในพื้นที่ หรือสมาคมประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดที่ยื่นคำขอ โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 2 มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป... พี่น้องชาวประมงที่ยังไม่ดำเนินการรีบดำเนินการนะครั้บ เดียวจะเสียสิทธิ์ไม่รู้ด้วยนะครั้บ

ขุนเกษตรรา

เงินเยียวยาโควิดเบิกจ่ายฉลุย เกษตรกรรับแล้ว 1.69 แสนล้าน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือน พ.ค.ถึง 24 ก.ค. มีการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว 112,025.495 ล้านบาท พร้อมทั้งกรมกอง ในสังกัดกระทรวงเกษตรได้ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ย สร้างรายได้ลดรายจ่ายและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดระยะเวลา 3 เดือน สามารถเพิ่มเงินสดในมือให้เกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 169,215 ล้านบาท

ทั้งนี้ มาจากเงินที่เยียวยายาวกกับโครงการลดรายจ่าย 56,041 ล้านบาท ได้แก่ ลดภาระหนี้สิน 53,830 ล้านบาท แบ่งเป็น สหกรณ์ มีหนี้ 1,578,440 ล้านบาท ได้ลดภาระหนี้ 53,230 ล้านบาท, กองทุน ส.ป.ก.มีมูลหนี้ 453.92 ล้านบาท ลดภาระหนี้ 25 ล้านบาท การขยายแห่งประเทศไทยมีหนี้ 716.3 ล้านบาท ลดภาระหนี้ 14.30 ล้านบาท อีกทั้งมีมาตรการช่วยเพิ่มสภาพคล่องวงเงิน 2,711 ล้านบาท และมีโครงการสร้างรายได้ 2,710 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ส.ค.63 จะสรุปโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้งบประมาณ 150,000 ล้านบาท โดยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทต่อรายต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย.นี้ ขณะนี้ดำเนินการจ่ายแล้ว 112,025.495 ล้านบาท โอนให้เกษตรกรแล้ว 7.48 ล้านราย และเหลืออีกประมาณ 30,000 รายที่ติดปัญหาแล้ง เพาะปลูกไม่ได้ คุณสมบัติไม่ครบ จะเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการกั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อขอมติ ครม. จ่ายเงินเยียวยาในรอบเดียว 15,000 ล้านบาท ในเดือน ส.ค.นี้.